



## ผลงานดีเด่น

### สาขาวิชาการและวิจัย

### ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล เป็นปรมาจารย์ในด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ที่เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นแพทย์ที่ดี เป็นครูแพทย์ที่เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ทำให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท วิริยะอุตสาหะโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย นักเรียน หรือนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และแม้แต่เพื่อนแพทย์ร่วมวิชาชีพ ต่างประจักษ์ในคุณค่าของท่าน

สิ่งที่ยืนยันในความเป็นนักวิชาการของท่าน นอกเหนือจากงานเอกสาร ตำรา และบทความทางวิชาการ ซึ่งมีจำนวนมากมาเป็นร้อยเรื่องแล้ว ท่านยังได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัตรและรางวัล บี บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล การได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรวิชาชีพหลายๆ แห่ง การเป็นที่ปรึกษา เป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ ในวงการแพทย์ และเป็นประธานในการประชุมนานาชาติ รวมทั้งการได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย สอนหรือประชุมอภิปรายอย่างนับไม่ถ้วน

ความมุ่งมั่นในการทำงานตามปณิธานที่ตั้งใจไว้อีกประการหนึ่ง คือการก่อตั้งหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การวางแนวทางในการจัดตั้งหลักสูตรการสอนวิชาโลหิตวิทยา ของภาควิชาพยาธิวิทยา สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า การจัดให้มี Residency training สาขาโลหิตวิทยาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และการวางแนวหลักสูตรในการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการวิจัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล เป็นแพทย์อีกท่านหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญในงานวิจัย ทั้งที่เป็นผู้วิจัยเองและผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งการศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้และมาประยุกต์ใช้ งานวิจัยเรื่องใหญ่ๆ ของท่านได้แก่ งานวิจัยเรื่องมาเลเรีย ซึ่งเป็นงานวิจัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับ Malarial pigment การเปลี่ยนแปลงทางเลือดในมาเลเรีย การสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกของผู้ป่วยมาเลเรีย ไปจนถึงการเปลี่ยนถ่ายเลือดในผู้ป่วยมาเลเรียที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยสำคัญๆ เช่น การวิจัยเรื่อง

Malignancy Lymphoma (การเปลี่ยนแปลงทาง Immunology การศึกษาทางคลินิกและ Immunophenotype) การวิจัยเรื่อง Idiopathic Thrombocytopenia Purpura (การใช้ยารักษา ผู้ป่วยที่ต่อต้านการรักษาด้วย Corticosteriod) และการวิจัยเรื่อง DIC ในผู้ป่วยใช้เลือดออก ผลการวิจัย เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างมาก ในการนำผลการวิจัยเหล่านี้ไปช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น